

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.15 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 33.00-33.20 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.15 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 32.98 แนวโน้มอ่อนค่า หลังตลาดการเงินกลับมาเปิดรับความเสี่ยง คาดกรอบวันนี้ 33.00-33.20 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าว ว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดมาอ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง (Risk off) กลับเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ ดอลลาร์และเงินเยน หลังการแถลงข่าวเมื่อเย็นวันอังคารของปรณ.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที่เขาดูเหมือนชาวอเมริกันถึง 2 สัปดาห์ข้างหน้า “แห่งความเจ็บปวด” ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ขณะที่สหรัฐก็มีการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด ด้านนางเดบอราห์ เบิร์กซ์ ผู้ประสานงานโควิด-19 ของทำเนียบขาวแสดงข้อมูลและแบบจำลองที่แสดงถึงการติดตัวขึ้นอย่างมากของยอดผู้เสียชีวิตในช่วง 100,000-240,000 คนจากไวรัสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

* ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะเปราะบาง ข้อมูลล่าสุดการจ้างงานภาคเอกชน (ADP Employment) ปรับตัวลดลง 2.7 หมื่นตำแหน่ง ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (ISM Manufacturing PMI) ก็ปรับตัวลงสู่ภาวะหดถอย ด้วยแรงกดดันจากการสั่งซื้อสินค้า และราคาสินค้าที่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (Initial Jobless Claims) ก็ยังเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่ 3.7 ล้านตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนผู้รับสวัสดิการต่อเนื่องอาจพุ่งขึ้นสูงถึงกว่า 8 ล้านตำแหน่งในสัปดาห์หน้า คิดเป็นการว่างงานชั่วคราวถึง 15% ซึ่งมากกว่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2008 อย่างไรก็ตามตลาดมองว่าแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจในระยะถัดไปยังคงแยงลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

* ดอลลาร์รักษาแรงบวกในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนเริ่มเข้าถือดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์ เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับขึ้น 0.53% เมื่อคืนนี้ ขณะที่ดอลลาร์บวกเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นเยน

* ฝั่งเงินบาท นั้นได้รับผลกระทบจากนักลงทุนทั่วโลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยง โดยจากต้นปี 2563บาทอ่อนค่าไปแล้วประมาณ 9% จึงมองว่าเงินบาทและสกุลเงินตลาดเกิดใหม่จะยังไม่พลิกตัวกลับมาแข็งค่าได้ในระยะสั้นนี้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.60 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.67

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,998.35 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -2,978.10 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.918 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้